

อนาคตที่สดใส

ร่วมให้กับการศึกษา



ร่วมบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษา

หักลดหย่อนภาษี

ได้ถึง **2 เท่า**

มาตรการทางภาษี



กรมสรรพากร
เต็มใจ...เต็มใจ...ให้ประชาชน

e-Revenue

1

กรณีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล**บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา** ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่จัดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ผู้บริจาค	สิทธิบริจาค	สิทธิประโยชน์	เงื่อนไข
บุคคลธรรมดา	บริจาคเป็นเงินได้อย่างเดียว	หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินที่จ่ายไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับ หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นตามกฎหมายแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> เป็นการบริจาคในโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำริ สถานศึกษาตามนโยบายที่จะระดมพลังเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพ สถานศึกษาที่รองรับพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด * เป็นการบริจาคเพื่อการจัดทำ หรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการศึกษา เป็นการบริจาคเพื่อการจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (กรณีบริจาคเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน) ต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปนั้นเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ (มีใบเสร็จของสถานศึกษา)
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน-นิติบุคคล	บริจาคเป็นเงินหรือทรัพย์สินก็ได้	หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา	

* สามารถค้นหารายชื่อสถานศึกษาได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th > อ้างอิง > ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อการสนับสนุนการศึกษาลงวันที่ 5 ม.ค. 2548

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- บุคคลธรรมดาเมื่อใช้สิทธิตามมาตรการนี้แล้ว จะต้องไม่นำเงินบริจาคดังกล่าว ไปหักเป็นค่าลดหย่อนในฐานะเงินบริจาคอีก
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อใช้สิทธิตามมาตรการนี้แล้ว จะต้องไม่นำเงินบริจาดดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายเพื่อการศึกษาอีก
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ จะต้องไม่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น

2

กรณีการโอนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่มีไว้ขายที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
มอบให้เพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการ "ให้ 1 ได้ 2"

ผู้บริจาค	สิทธิประโยชน์ที่ผู้บริจาคจะได้รับ	สิ่งที่ผู้บริจาคต้องคำนึงถึง
บุคคลธรรมดา บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์	<ol style="list-style-type: none">1. เป็นการมอบให้ตามเงื่อนไขของโครงการ "ให้ 1 ได้ 2"2. ให้หักได้ตามต้นทุนมูลค่าสินค้าที่เหลืออยู่ (Book Value)3. เมื่อหักเป็นต้นทุนทางบัญชีแล้ว ไม่ควรนำไปหักเป็น ค่าใช้จ่ายอีก4. ไม่ถือเป็นมูลค่าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม5. ต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่า ค่าใช้จ่าย ที่จ่ายไปนั้น เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ (ใบเสร็จของสถานศึกษา)



3

กรณีนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนด้านสันถนาการ ในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ของทางราชการ หรือของเอกชนที่เปิดให้บริการเป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ

ผู้บริจาค	สิทธิประโยชน์ที่ผู้บริจาคจะได้รับ	สิ่งที่ผู้บริจาคต้องคำนึงถึง
บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป	รายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อสนับสนุนด้านสันถนาการนี้เมื่อนำไป รวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา สำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์และรายจ่าย เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

ของแถมจากโครงการ "ให้ 1 ได้ 2" ที่ให้สิทธิลดหย่อนการบริจาคเพิ่ม เพื่อการกุศลสาธารณะตามปกติ

สำหรับผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือกองทุน พัฒนากีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 สามารถนำรายจ่ายไปหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนที่จ่ายจริง

ผู้บริจาค	สิทธิบริจาค	สิทธิประโยชน์ที่ผู้บริจาคจะได้รับ
บุคคลธรรมดา	บริจาคเป็นเงินได้อย่างเดียว	หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่บริจาคจริง แต่เมื่อรวมกับ เงินบริจาคกรณีอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ ทั้งหมดที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ ตามกฎหมายแล้ว
บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	บริจาคเป็นเงินหรือทรัพย์สินก็ได้	หักเป็นรายจ่ายได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับรายจ่าย เพื่อการกุศลสาธารณะแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

จากการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา การกีฬา และพัฒนาสังคม

เป็นอีกหนึ่งมาตรการทางภาษีของกรมสรรพากรที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มั่งคั่งทรัพย์เพียงพอมาช่วยกันสนับสนุนการศึกษาและนันทนาการ เพื่อให้สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนาที่ดี ผู้บริจาคให้กับโครงการนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยการหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป กรมสรรพากรจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยหรือภาคเอกชนร่วมกันบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย รวมทั้งเพื่อรองรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้โอกาสที่ดีให้มากยิ่งขึ้น

อายุมาตรการที่เริ่มให้สิทธิประโยชน์มีผลเมื่อใด

มีผลใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการที่ต้องยื่นในปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

สถานศึกษาจะเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร

1. ต้องยื่นคำขอต่อกระทรวงศึกษาธิการ
2. ต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
3. ต้องแจ้งโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วต่อกรมสรรพากร เพื่อประกาศกำหนดให้เป็นโครงการตามมาตรการนี้

